

CÂU HỎI

CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE (1930 - 2015) VÀ PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI NĂM 1960”

(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi, số 01.-TL/BTC, ngày 15/11/2018 của BTC Cuộc thi)

Câu 1. Hãy nêu hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của việc thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Câu 2. Phân tích bối cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở tỉnh Bến Tre. Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này?

Câu 3. Sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên quê hương Bến Tre? Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử?

Câu 4. Phân tích bối cảnh tình hình Bến Tre trước khi Đồng khởi nổ ra. Diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre? Từ “Đồng khởi” xuất hiện từ khi nào và vì sao nói Bến Tre là quê hương Đồng khởi?

Câu 5. Theo anh (chị) những điểm độc đáo và khác biệt của Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre so với các địa phương khác ở miền Nam, miền Trung là gì? Chúng ta cần phải làm gì để gìn giữ, phát huy tinh thần Đồng khởi trong giai đoạn hiện nay?

Câu 6. Vai trò của “Đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng khởi năm 1960? Tại sao nói “Đội quân tóc dài” là một sáng tạo lịch sử độc đáo của chiến tranh nhân dân ở Bến Tre? Theo anh (chị), chúng ta cần phải làm gì để phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn hiện nay?

Câu 7. Hãy phân tích diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) của quân và dân Bến Tre.

Câu 8. Hãy nêu những thành tựu nổi bật của tỉnh từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (năm 1986) đến nay? Ý nghĩa của những thành tựu đó?

Câu 9. Những sự kiện mà anh (chị) tâm đắc trong 85 năm Đảng bộ tỉnh Bến Tre xây dựng, trưởng thành và phát triển (1930 - 2015)? Vì sao? Anh (chị) hãy đề xuất giải pháp để xây dựng Đảng bộ tỉnh Bến Tre ngang tầm với nhiệm vụ mới và những định hướng cho phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới theo hướng nhanh và bền vững./